

Số: **57**/GT-SCL

V/v: Giải trình kết quả
kinh doanh Quý IV/2022

Hải Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Mã chứng khoán: SCL

Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 580 414

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Lược

Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

- Nội dung giải trình: Quý IV năm 2022 kinh doanh của Công ty lãi 3.757.327.204 đồng; Quý IV/2021 lãi 15.930.362 đồng; như vậy có thay đổi mức độ lãi. Có biến động trên là do: Quý IV/2022 có nhiều thuận lợi khi giá nguyên liệu đầu vào giảm so với cùng kỳ năm trước, các nguyên vật liệu chính như xăng dầu, than, hóa chất ổn định. Công nghệ sản xuất cải tạo lò đốt chuyển từ đốt than sang sử dụng các loại mùn lá quế, keo, thông, than bốc cao cho hiệu quả kinh tế, tăng năng suất và giảm chi phí giá vốn sản phẩm hàng hóa. Tình hình dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát gần như không còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi phí về hỗ trợ phòng chống dịch không phát sinh so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 hiệu quả hơn so với năm trước khi tổng doanh thu tăng 29% và tổng chi phí chỉ tăng 23%. Lĩnh vực xuất khẩu tro bay sang thị trường Lào và Philippine đảm bảo ổn định, các sản phẩm gạch, tấm, vữa, keo của Công ty trong Quý IV/2022 cung cấp được vào các dự án lớn trong nước. Hệ thống nhà phân phối được mở rộng góp phần tăng doanh thu của Công ty và đem lại lợi nhuận. Những yếu tố trên giúp lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022 đạt như trên.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.songdacaocuong.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Đã ký tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN CHIẾN**